



Tổng kết hoạt động của Ban liên lạc trong năm 2010



Hỗ trợ buổi họp báo giới thiệu
bộ sách SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI



Chuyên đề 1
VƯƠNG MẮC NƠI ĐÂU?



Chuyên đề 2
PHÁT HIỆN LỰA CHỌN BÀI TOÁN



Chuyên đề 3
DÙNG CÔNG CỤ NÀO ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN?



Chuyên đề 4
MỘT SỐ CÁCH TIẾP THU - XỬ LÝ THÔNG TIN

BLL xin cảm ơn sự đóng góp tích cực của các thành viên vào các hoạt động của Ban Liên Lạc trong năm 2010:

Thầy Trần Thế Hưởng	Anh Nguyễn Quốc Vinh	Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc
Anh Trần Tấn Thọ	Chị Nguyễn Thị Hằng	Anh Phùng Hiền Na
Anh Nguyễn Trần Thành	Anh Nguyễn Cao Trí	Anh Đinh Tấn Hoàng
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền	Anh Nguyễn Huy Tường	Chị Nguyễn Thị Anh Thư

Kế hoạch hoạt động trong năm 2011

Với các nỗ lực tiếp tục thay đổi về chất các hoạt động của BLL, hai nhóm chuyên trách về Kinh doanh (do anh Đinh Tấn Hoàng làm trưởng nhóm) và nhóm Kỹ thuật (do anh Lê Duy Liêm làm trưởng nhóm) vừa hình thành sẽ chịu trách nhiệm cùng các học viên, cựu học viên giải quyết các vấn đề liên quan đến những bài toán thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Bên cạnh đó, các hoạt động học thuật như trong năm 2010 sẽ tiếp tục được duy trì với ít nhất hai báo cáo: Ứng dụng các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo trong việc thu thập và xử lý thông tin do luật sư Nguyễn Cao Trí là báo cáo viên và Một số phương pháp thu thập và xử lý thông tin do thầy Vương Huỳnh Minh Triết trình bày.

Thông tin nhóm điều hành Ban Liên Lạc năm 2011

Anh Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng Ban	0919174334
Anh Trần Tấn Thọ	Phó Trưởng Ban Học Thuật	0908479115
Anh Đinh Tấn Hoàng	Phó Trưởng Ban Thường Trực	0936525949

Địa điểm và thời gian Ban Liên Lạc sinh hoạt hằng tuần

Thời gian: 1g30 chiều thứ bảy hằng tuần
Địa điểm: Cty Cổ Phần Nhà Việt Nam
408 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP. Hồ Chí Minh

VỀ MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI CUỐI NĂM 2010

Nhóm chúng tôi gồm chị Dung, chị Nhi, chị Phúc, anh Hoàng phó ban, anh Vinh trưởng ban liên lạc, thầy Hưởng và hai bạn Huy và Trường Anh khởi hành từ địa điểm sinh hoạt hàng tuần: công ty Nhà Việt Nam, 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 theo hình thức: hai người trên một chiếc xe gắn máy.

Xuôi theo xa lộ Hà Nội về Đồng Nai để đến khu sinh thái Vườn Xoài trong một buổi sáng se lạnh và nắng dịu, chúng tôi hòa vào không gian yên tĩnh và trong lành, để lại những ưu tư đời thường nơi đô thị ồn ào và hối hả.

Trong cái trong lành và bình yên của sự nguyên sơ, chúng tôi trở nên ngây thơ và mộc mạc hơn. Chúng tôi cười, chúng tôi hát, chúng tôi nô đùa và chúng tôi ăn như ngày xưa thơ ấu.



Cám ơn chị Nhi đã dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Cám ơn ai đó đã đề xuất ý tưởng về chuyến dã ngoại để chúng tôi trở về tuổi ấu thơ, để chúng tôi ngồi bên nhau, để chúng tôi cười ngật nghê khi trêu đùa. Thầy Hưởng như trẻ hơn khi hòa với chúng tôi, thầy nói: “Đã lâu lắm rồi mới được làm trẻ thơ thế này. Cảm giác thật thú vị”.



Dù đến trễ do bận công việc nhưng anh Nguyễn Trần Thành, cựu trưởng ban liên lạc và chị Tiên, anh Liêm cũng cố gắng tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi trượt cỏ, chúng tôi cười đùa thoải mái, chúng tôi chèo thuyền. Tiếng cười của chúng tôi vang xa khắp đồng cỏ, vỡ toang cái yên tĩnh và phẳng lặng của mặt hồ.



Hoàng hôn xuống.

Chúng tôi chia tay nhau nhưng có một sợi dây vô hình níu giữ chúng tôi, đó là tình yêu con người, đó là tình yêu với môn học Phương pháp luận sáng tạo.

Cám ơn cuộc đời này.



Hàng đứng: anh Thành, Trường Anh, thầy Hưởng và chị Tiên

Hàng ngồi: anh Liêm, chị Nhi, chị Phúc và anh Hoàng

Hàng nằm: anh Vinh

Ngày gặp gỡ nồng ấm tại Sen Việt

Nguyễn Huy Cường
Tamnhin.net - Báo điện tử của giới Doanh Nhân

Chủ nhật 21 tháng 11 năm 2010, đến hẹn lại lên, lên tuốt tầng 9 khách sạn Sen Việt, quận 3, TP.HCM để thấy tầm vóc mình, sau 13 năm tụ họp quanh Ban liên lạc học viên PPLST.

Cái mới, dễ thấy nhất chính là cái tầng cao ấy. Từ đây, hơn hai trăm học viên PPLST có điều kiện nhìn một “View” thật rộng dài quanh khách sạn, hoành tráng, hơi xô bồ, nhiều gợi mở và đầy nắng gió.

“Zoom” một nhát thật gần thì thấy mừng. Mừng vì xung quanh có rất nhiều những gương mặt mới, em nào cũng trẻ khỏe, yêu đời và hồn hậu, ham mê sáng tạo.

Trước ngày hội, có thông tin cho biết thầy Phan Dũng không có mặt hoặc sẽ phải “chia” chương trình ra làm hai vì ở bên ấy, Trường đại học KHTN hôm nay vinh dự đón nhận huân chương của Chính phủ. Thế nhưng, thầy Dũng và các thầy khác vẫn có mặt từ rất sớm, đang ngồi dùng trà bên những bồn sen thơm ngát ngoài sảnh lớn.

Buổi lễ được dẫn bởi những người trẻ tuổi. Đã là trẻ nên những người chủ xướng như anh Vinh, anh Hoàng, anh Tường dũng cảm nhìn nhận dung lượng của tính ì trong xã hội lúc này là đáng kể và lấy chủ đề năm nay là: Chuyển mình để hình thành thói quen sáng tạo!.

Vâng, xã hội đang cần vô cùng thói quen sáng tạo để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau đó, thầy trò hòa vào một cuộc “sào bầy” vui vẻ. Tuy tuổi cao, sức bắt đầu yếu nhưng thầy Phan Dũng đáp ứng hầu hết những câu hỏi từ phía học viên, xong thầy còn hỏi thêm, như sẵn sàng hồi đáp lại tình cảm tin cậy, kính mến của lớp lớp trò đã qua TSK bấy lâu nay. Xong xuôi, thầy còn “khuyến mãi” cho anh chị em học viên bài hát “Tình đồng chí” đã là tài sản chung của không gian BLL mỗi năm một lần này.

Ngó qua hội trường, thấy đây đó những gương mặt khả kính cũng bớt chút thời gian, tạm dẹp những bộn bề công việc để có mặt, trong đó có những học viên đã... hơn bảy mươi tuổi như chị Anh Thư, hiện là cộng tác viên của DIAMOND HOLIDAY TRAVEL INC.

Đáng kể hơn, ngày vui lại có anh Nguyễn Minh Tân dạy PPLST tại Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng món quà là hơn ngàn câu thơ của học trò anh, phổ thơ nội dung môn học PPLST để làm quà biếu cho thầy Phan Dũng, nhân ngày vui này.



Hình 1 – Anh Nguyễn Minh Tân thay mặt anh Nguyễn Bá Cát tặng tập thơ “Trường ca PPLST” cho thầy Dũng

Đến tiết mục bán đấu giá gây quỹ cho Ban liên lạc thì một cuộc vui nổ trời xảy ra.

Khác với những cuộc bán đấu giá trước đây, lần này từ hình thức đến tài sản đấu giá, hình thức mua bán cái gì cũng khác.

Đầu tiên là sản phẩm đem đấu giá.

Có lẽ, nó bám sát chủ đề của BLL đề ra, đó là một tập hợp 13 sáng kiến, giải pháp kinh tế, xã hội, văn nghệ đủ để “đánh thức” tiềm năng, đủ để gợi mở cho ai đó muốn biến những kiến thức học được thành tiền thành của, thành niềm vui cuộc sống.

Nhưng, lý thú hơn là chiếc hộp đựng cuốn sách sáng tạo kia. Chiếc hộp hiện đại đến mức nó... nghe được nhịp đập của con tim để mở ra. Ngoài kiểu mở đó còn vài kiểu nữa đánh đố những người đã quên nhưng nguyên tắc “chứa trong” hay “chuyển sang chiều khác” có thể mở được mà không cần bất cứ một loại “chìa khóa” nào cả, nếu quên những thủ thuật ấy, không thể nào mở được chiếc hộp kỳ lạ kia.

Phần đấu giá vui đến nỗi, người ta quên cả thời khắc đó đã là giữa trưa. Một sáng kiến được chấp thuận, rất sáng tạo là thành lập một “công ty cổ phần” và những người tham gia mua coi như có cổ phần trong công ty đó cùng sở hữu chiếc hộp.

Vậy là tiền Việt Nam, USD, AUD, ào ào được kế toán ghi lại, cuối cùng, hơn mười ba triệu được thu về “làm vốn” cho “Công ty cổ phần Nhịp đập trái tim” hoạt động.



Hình 2 – Những thành viên sáng lập Công ty cổ phần Nhịp đập trái tim

Cái khác cuối cùng của năm nay là không khí chan hòa vui tươi, thân thiện tại nhà hàng Bia tươi Đức đầu đường Nguyễn Văn Cừ. Tiệc mặn cao cấp, bia tươi hàng đầu đã là “đẳng cấp” nhưng lời ca, tiếng nhạc đập đều, ấm cúng mới đích thực là vui, vô cùng vui.

Buộc phải chia tay Sài Gòn ra về, anh Nguyễn Minh Tân tặng lại buổi liên hoan một bài thơ đủ để khẳng định chất “kẻ sỹ Bắc Hà” trong những tứ thơ đạt dào cảm xúc để... nịnh vợ vui thiệt vui!.

Chưa năm nào, cuộc vui kéo dài như không muốn dứt như lần này. Hơn hai giờ chiều người ta mới rời nhau sau khi trao gửi bao nhiêu nỗi niềm, tình cảm.

Hẹn gặp lại, năm sau!

